



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง สรุปลผลการประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑) โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โซติจินดา มูเซล คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลตติ้ง จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับโครงการ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการประชุม พิจารณาทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบ การพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบทางเลือกที่เป็นไปได้ ของโครงการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาและคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ โดยจัดการประชุมฯ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ : วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลคูเต่า เทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มที่ ๒ : วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐น. ณ ห้องประชุมอาจารย์ เชื้อ ศรีระสันต์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรมทางหลวง จึงขอแนะนำประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณา ทางเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑) ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายภคิสิท วัฒนศัพท์)

วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง